

สำเนา

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักรักษาการบุคคลปฏิบัติการ
ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ตามที่สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักรักษาการบุคคลปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักรักษาการบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง นั้น

บัดนี้ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักรักษาการบุคคลปฏิบัติการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักรักษาการบุคคลปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	เลขประจำตัวเข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	
ที่	ความเหมาะสมกับตำแหน่ง	สอบแข่งขันในบัญชีเดิม		
๑	๖๗๓๐๐๓	๖๕๒๑๐๐๐๐๕	นางสาววันวิสาข์	โพธิ์สุวรรณ
๒	๖๗๓๐๐๑	๖๕๒๑๐๐๐๐๔๐	นางสาวชลิตา	จันทร์อบ

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักรักษาการบุคคลปฏิบัติการ ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักรักษาการบุคคลปฏิบัติการนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักรักษาการบุคคลปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักรักษาการบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองนี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อนั้นยังไม่ถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักรักษาการบุคคลปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์

๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใน ตำแหน่งดังกล่าว คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
 ๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
 ๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุและ แต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๔ ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการโดยการโอน แต่สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี ประองตอง ไม่รับโอน โดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

๓.๕ ผู้นั้นได้รับการเรียกตัวและได้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์ว่าจะรับการบรรจุ หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ หรือในตำแหน่ง อื่นๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์

โดยให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีประองตอง ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กองกลาง งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีประองตอง อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ชั้น ๔ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ชุตินา หาญเผชิญ

(นางชุตินา หาญเผชิญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีประองตอง

สำเนาถูกต้อง

สลิปโท


 (ชยภัทร บรรพชาติ มีศิริ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

ชยภัทรฯ คัด/ทาน